



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบบ่าย) ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑,๙ มูลค่าข่าว ๑,๖๓๙,๘๙๐ -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“ประยุทธ์”บอกทุกฝ่ายร่วมมือหาทางออกก่อนเลือกตั้ง

คสช. ชงปฏิรูป

บลิ๊กชินวัตร-2ขวัรยงานตัว

แบ่งงาน3เหล่าทัพ-ตร.ดูแลกระทรวง

“ประยุทธ์” เดินหน้าโรดแมพ ลั่นปฏิรูปทุกด้านก่อนเลือกตั้ง มอบนโยบาย ส่วนราชการ แบ่ง 6 กลุ่มงาน-สั่งเร่งจ่ายหนี้ยาวนาน ย้ำ 15-20 วันเงินต้องถึงมือ ทหารบลิ๊ก “ชินวัตร” เร็ยกรายงานตัว-ห้ามเดินทางออกนอก มทบ.33 ปัดข่าวปฏิวัติซ้อน-ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น อ่านลคณา 9

คสช.

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งเรียกฝ่ายการเมือง พรรคการเมือง แกนนำคู่ขัดแย้งสองฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง เข้ารายงานตัวที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ ขณะเดียวกันได้เชิญบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ปลัดกระทรวง อธิบดี และองค์การอิสระ เข้ารายงานตัวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม และชี้แจงความจำเป็น ตลอดจนเบื้องหลังและเหตุผลที่ต้องยึดอำนาจการปกครอง ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในการชี้แจงต่อหัวหน้าส่วนราชการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการ ว่า เราต้องปฏิรูปทุกด้านก่อนเลือกตั้ง ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย อย่ำให้เป็นประชาธิปไตย ในกองเลือดและน้ำตา ข้าราชการต้องทำงานแบบเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้ความกดดันของ

ใคร เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ สมศักดิ์ศรี หากคิดขัดอะไรให้ออก พร้อมทั้งได้แบ่งงานให้ข้าราชการดำเนินการ 6 กลุ่ม ในนโยบายเร่งด่วน เช่น แก้ปัญหาจำนำข้าว โดยภายใน 15-20 วัน จะเร่งทยอยจ่ายเงินให้แก่ชาวนา ส่วนการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ให้เร่งรีบไปก่อน

สำหรับการแบ่ง 6 กลุ่มงานนั้น ประกอบด้วย 1.ฝ่ายความมั่นคง มี กระทรวงกลาโหม มหาดไทย ไอซีที โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้กำกับดูแล 2.ฝ่ายเศรษฐกิจ มี กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม โดย พล.อ.อ. ประจัน จันดอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้ดูแล 3.ฝ่ายสังคมจิตวิทยา มี กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้กำกับดูแล 4.ฝ่ายกฎหมายและยุติธรรม มีสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรม โดย พล.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้กำกับดูแล 5.ฝ่ายกิจการพิเศษ มี สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานเลขาธิการสภา มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับดูแล และ 6.หน่วยขึ้นตรง ผบ.ทบ. ประกอบด้วย กอ.รมน. สมช. สำนักข่าวกรองฯ สำนักงบประมาณ และกลุ่มงานรักษาความสงบ ขึ้นตรงกับ คสช.

● “ประยุทธ์” ลั่นปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Chalermchai Boonyaleepun ตอนหนึ่งว่า พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่า จะทำงานไปช่วงเวลาหนึ่ง ปรอรงคองสมานฉันท์ ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ขอทุกฝ่าย

■ เคลียร์พื้นที่ ■ เจ้าหน้าที่ทหารเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หลังมีประกาศยึดอำนาจของ คสช. ทำให้การชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ต้องยุติ ก่อนจัดรด โดยสารส่งกสิกรรมลีน่า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.



มาช่วยปฏิรูปเพื่อพี่น้องประชาชน แก้ไขปัญหาของกระทรวง ทบวง กรมด้วย ให้ทุกฝ่ายเตรียมเรื่องปฏิรูปมาเสนอ เพื่อใช้วิธีพิเศษผลักดันเรื่องต่างๆ ออกไปให้เร็วที่สุด และคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการให้พ้นจากการครอบงำ เลือกข้างไม่ได้ อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายของการยึดอำนาจ จะช่วยกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่ต้องยึดอำนาจ เนื่องจากทุกฝ่ายขัดแย้งราวลึก ส่อว่าจะเกิดความรุนแรงเสียหายมากขึ้นไปอีก จะพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้ดีที่สุด ยอมเสียสละ และจะรับผิดชอบทุกอย่าง ยินดีรับฟังความคิดเห็น เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายการศึกษา



อย่างเต็มที่ ที่จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ขณะเดียวกันยืนยันว่า สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมือง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ การทำการครั้งนี้ไม่มีใครสั่งทั้งสิ้น สถาบันไม่เกี่ยวข้องในเรื่องทั้งปวง ไม่มีใครสั่ง คสช. ได้ ยกเว้นแต่ความต้องการของประชาชน และจะดูแลสถาบันอย่างดีที่สุด จะดำเนินการต่อผู้ละเมิดสถาบันอย่างเต็มที่ และ พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า ไม่ได้อยากทำการ แต่ทุกฝ่ายไม่มีใครยอมใคร อดทนมาตลอด แต่ไม่เห็นทางที่ปัญหาจะคลี่คลาย ทหารอดทนเสียสละมาตลอด 6 เดือน การเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้แน่นอนในเหตุการณ์ที่ผ่านมามาพยายามจะไม่ยึดอำนาจ แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำเองลำพังต่อไปไม่ได้ ข้าราชการต้องมาช่วยกันเรื่องบ้านเมือง

● **เตรียม 4 แผนป้องกัน-เร่งเบิกจ่ายงบ**

รายงานข่าวจากหน่วยมั่นคง เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้เตรียมดำเนินการตามแนวทางเร่งด่วนไว้ 4 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ 1.การป้องกันปรามและสกัดกั้นไม่ให้ "กองกำลังติดดิน" ออกมาก่อนเหตุ 2.การเร่ง

ชี้แจงต่อมหาชน ถึงความจำเป็นเร่งด่วนของกองทัพในการเข้ามาควบคุมสถานการณ์ของประเทศ 3.การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ค้าง และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการชุมนุมตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งในที่นี้หมายถึงการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว และ 4.การปฏิรูปประเทศในหลายด้าน เช่น ความเหลื่อมล้ำเชิงสังคม และเศรษฐกิจ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูประบบเลือกตั้ง การปฏิรูประบบภาษีที่ดิน การปฏิรูปพลังงาน เป็นต้น

● ให้หัวหน้าคสช.ทำหน้าที่แทนนายกฯ

ก่อนหน้านี้นี้ เมื่อเวลาประมาณ 00.40 น. วันที่ 23 พฤษภาคม คสช. ออกคำสั่งฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยที่มีกฎหมายบางฉบับ ได้บัญญัติไว้ถึงอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไว้ และเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

● ยิ่งลักษณ์-เจี๊ยนแดง-สมชายรายงานตัว

หลังจากมีคำสั่ง คสช. ออกคำสั่งเรียกอดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี แกนนำพรรคเพื่อไทย แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ แกนนำมือปืน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มารายงานตัวเพิ่มเติม ในเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ นั้น พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้า มีบุคคลที่ถูกเรียกให้เข้ามารายงานตัว เดินทางมายังสโมสรกองทัพบก อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อกลางดึกต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 23 พฤษภาคม คสช. ได้มีคำสั่งให้กลุ่มการเมืองและกลุ่มคู่ขัดแย้งทุกฝ่าย รวม 155 ราย เดินทาง

มารายงานตัว ซึ่งในจำนวนนี้มีบุคคลในตระกูลชินวัตร ตามพงศ์ และวงศ์สวัสดิ์ รวมอยู่ด้วย เวลา 11.58 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางด้วยรถไฟล์คตู้ สีดำ กันกระสุน หมายเลขทะเบียน นบ 1 กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านไปประมาณ 15 นาที ปรากฏว่ารถตู้คันที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์นั่งมาได้ขับออกจากสโมสรกองทัพบกไป มีรถตำรวจประกบหน้าและหลัง โดยใช้เส้นทางถนนนครราชสีมา เข้าไปยังกองบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เขตดุสิต

ก่อนหน้านี้นี้เวลา 09.00 น. นายบรรยง พงษ์ราชา อดีต รมช. เป็นคนแรก จากนั้นนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีต รว. พลังงาน นางเบญจา หลุยเจริญ อดีต รมช. คลัง พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีต รมช. กลาโหม ได้ทยอยเดินทางมารายงานตัวตามลำดับ กระทั่งเวลา 09.40 น. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายโกกีน พลกุล คณะกรรมการกิจการพรรคเพื่อไทย นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีต รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีต รว.กลาโหม นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนายกฯ และอดีต รว.ต่างประเทศ นายพอล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รว.มหาดไทย นายประสา ประสพดี อดีต รว.มหาดไทย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมารายงานตัวด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแกนนำ กปปส.ที่เดินทางมารายงานตัวนั้น อาทิ น.ส.อัญชลี ไพรีรัก นายสุริยะใส กตะศิลา นายนิติธร ล้ำเหลือ นายชุมพล จุลใส นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ นางทยา ทีปสุวรรณ เป็นต้น

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสนใจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้จะมีคำสั่งห้ามสถานีโทรทัศน์

และห้ามผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าวภายในสโมสรก็ตาม

● ห้ามผู้ถูกเรียกรายงานตัวออกนอกปท.

วันเดียวกันนี้ คสช. ออกประกาศฉบับที่ 21/2557 เรื่อง ห้ามบุคคลเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักร โดยมีเนื้อหาระบุว่า “ตามที่ได้มีคำสั่งให้บุคคลเข้ารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รวมจำนวน 155 รายนั้น เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงห้ามบุคคลตามคำสั่งดังกล่าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำหรับบุคคลใดที่ไม่เข้ารายงานตัวตามคำสั่ง จะถูกติดตามจับกุมและดำเนินคดี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

● ประยุทธ์แจ้งยึดอำนาจทำเพื่อชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น. ภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1ธอ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของ คสช. โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผบ.เหล่าทัพ พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 และนายทหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีแม่ทัพภาคที่ 2-4 เข้าร่วมประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ด้วย

ในการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงเหตุผลของการยึดอำนาจว่า เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขได้ จึงต้องมีการยึดอำนาจ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง ซึ่งตนต้องการให้ประเทศชาติมีความรัก ความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และลดเหตุการณ์ความรุนแรง พร้อมทั้งยืนยันว่าสถาบันไม่ได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจครั้งนี้แต่อย่างใด

● ปล่อยแกนนำพท.-ปชป.แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในแกนนำพรรค ที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ได้รับการปล่อยตัวแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนายนิพิฏฐ์ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว ยังมีแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่เหลืออีก 4 คน ได้รับการปล่อยตัวเช่นกัน คือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค นายจตุร์ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค นายธานี ศักดิ์เศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรค และนายศิริโชค โสภา รองเลขาธิการพรรค ได้รับการปล่อยตัวมาเวลาประมาณ 00.30 น.

จากนั้น เวลา 01.00 น.วันเดียวกัน คสช.ได้ปล่อยตัวแทนจากรัฐบาล และพรรคเพื่อไทย ได้แก่ นายชัยเกษม นิติสิริ นายวราเทพ รัตนากร นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายทุนศักดิ์ เล็กอุทัย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ส่วนนายภูมิธรรม เวชชชัย และนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ ได้ถูกควบคุมตัวไว้กับแกนนำ นปช. ทั้งนี้ มีรายงานว่าแกนนำ กปปส. และ นปช.ได้ถูกทหารควบคุมตัวออกจาก ร.1 รอ. เพื่อนำไปไว้ในเซฟเฮาส์แห่งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้

● “มาร์ค”กำชับให้ลูกพรรคระวังตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า ภายหลังจากอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการปล่อยตัว เมื่อเวลา 00.20 น. วันที่ 23 พฤษภาคม ปรากฏว่าตลอดทั้งวันผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อนายอภิสิทธิ์ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งคนใกล้ชิดเปิดเผยเพียงว่า นายอภิสิทธิ์พักผ่อนอยู่ในที่ปลอดภัย ซึ่งได้มีการกำชับแกนนำพรรคที่เข้าร่วมการหารือ 7 ฝ่ายและถูกควบคุมตัวด้วยกัน ให้ระมัดระวังการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งให้ระวังการให้สัมภาษณ์ หรือการพูดคุย เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันอีกครั้ง

● สกลธียันแกนนำ กปปส.ปลอดภัยดี

ด้านนายสกลธี ภัททิยกุล แกนนำ กปปส. โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว วันที่ (23 พ.ค.) ว่า “ตอนนี้แกนนำทุกคนปลอดภัยดี และหลายคนอยู่ในระหว่างรายงานตัวกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คาดว่า น่าจะถูกควบคุมตัวไว้ระยะหนึ่ง ส่วนคณะของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยังคงอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ทหาร”

● ทหารค้นบ้านทักษิณ-เจี๊ยะแดงที่เชียงใหม่

เวลาประมาณ 09.00 น.กำลังทหารจำนวนกว่า 20 นาย เข้าตรวจค้นบ้านพักของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเชียงใหม่ กรีนวัลเลย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยพบเพียงพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่นำตรวจค้นพื้นที่ เบื้องต้นไม่ได้มีการจับกุมหรือตรวจยึดสิ่งของใดๆ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณครึ่งชั่วโมง จึงยกกำลังกลับที่ตั้ง

นอกจากนี้ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีการนำกำลังทหารอากาศ จากกองบิน 41 และค่ายกาวิละ รวม 80 นาย เข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อประจำในจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ ของสนามบินใน 4 จุด คือ บริเวณประตูเข้า-ออกอาคารผู้โดยสารทั้งภายในและต่างประเทศ อาคารคาร์โก และดับเพลิง รวมทั้งตรวจสอบสวนเครื่องบินเช่าเหมาลำ

● มทบ.33ปิดปฏิวัติซ้อน-ตั้งรัฐพลัดถิ่น

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม ที่สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ พล.ต.ศรายุทธ รั้งยี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ได้มีการเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต เข้าพบเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ หลังมีการยึดอำนาจและประกาศเคอร์ฟิว

พล.ต.ศรายุทธ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันมีกระแสข่าวลือจำนวนมาก ทั้งเรื่องจริงและไม่จริง เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊กและไลน์ มีการลือถึงขั้นว่ามีกรปฏิวัติซ้อนเกิดขึ้นใน จ.เชียงใหม่ หรือมีการจัดตั้ง

รัฐบาลพลัดถิ่นเกิดขึ้น สร้างความเข้าใจที่ผิดและตื่นตระหนกให้เกิดแก่ประชาชน จึงอยากจะให้สื่อมวลชนซึ่งเป็นกำลังหลักในการเผยแพร่ข่าวสารได้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลอันแท้จริงสร้างความเข้าใจอันถูกต้องให้ประชาชนได้ทราบ ส่วนเรื่องของแกนนำเสื้อแดงที่ได้มีการเชิญมาพูดคุย สร้างความเข้าใจกันเมื่อวานนี้ก็ได้ตกลงข้อสรุปร่วมกัน เพื่อที่จะไม่ให้มีการปลุกปั่น ปลุกระดมใดๆ ขึ้นอีก ขณะนี้จึงได้เรียนเชิญให้มาอยู่ร่วมกันไปก่อนในที่ปลอดภัย

พล.ต.ศรายุทธ กล่าวว่า เชียงใหม่ไม่ใช่ฐานของใคร เพราะเราทุกคนต่างเป็นคนไทยด้วยกัน จึงไม่อยากให้เกิดความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย และอยากบอกว่าการของประชาชนคือทุกข้อของทหาร และเราต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง

● “บก.ลายจุด”ท้าทายไม่เข้ารายงานตัว

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ บก.ลายจุด ได้ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ @nulling คัดค้านการรัฐประหาร โดยระบุว่า “รายงานตัว?” หลังจากแถลงการณ์ของคณะรัฐประหารได้ประกาศรายชื่อให้บุคคลไปรายงานตัว และปรากฏชื่อผมด้วยนั้น ผมขอแจ้งให้ทราบว่าชีวิตผมเคยไปรายงานตัวตอนสอบเข้าเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ไม่เคยไปรายงานตัวเลยอีกอย่างผมไม่ยอมรับอำนาจคณะรัฐประหารการออกประกาศเหล่านี้จึงไม่สามารถบังคับจิตใจผมได้ และที่เมื่อเข้าไปตามหาผมที่คอนโด แล้วไปทำลูกบิดบ้านผมพัง อันนี้ผมเคืองอย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการกวาดต้อนของผมจะไม่มีทางหยุดยั้ง จนกว่าคุณจะถูกจับตัวผมได้ ลองดูมัยว่าจะใช้เวลาเท่าไร ?

นายสมบัติ ระบุว่า “หลักการพื้นฐานเมื่อเกิดรัฐประหารคือ การไม่ยอมรับอำนาจหรือคำสั่งของคณะรัฐประหาร การไม่ยอมรับคือการต่อต้านชนิดหนึ่ง คนที่บอกว่าผมต้องไปรายงานตัวตามคำสั่งคณะรัฐประหาร คำถามคือ แล้วถ้าผมออกคำสั่งให้คุณไปรายงานตัวบ้าง คุณไปมัย คุณก็ไม่ไป เพราะคุณไม่เชื่อ การทำรัฐประหารคือการทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม แบบสูงสุด สิ่งที่ผมจะดูต่อคือ

องค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญจะกล้าวินิจฉัยมัยถ้าการขัดแย้งครั้งนี้เป็นเพียงการต่อสู้กับระบอบทักษิณ เรื่องนี้จบไปนานแล้ว แต่นี่คือการต่อสู้กับระบอบประชาธิปไตย เรื่องนี้ไม่จบ”

● นิพิฏฐ์ชัยชูเปอร์แมนปีกหัก

เวลา 15.24 น. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ส.ส.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ว่า ชูเปอร์แมนปีกหักเขาว่า ใครกล้า-ไม่กล้า ให้ดูตอนวิกฤติ เวลาวิกฤติคนอ่อนแอที่สุดอาจจะกลายเป็นคนเข้มแข็งที่สุด คนเข้มแข็งที่สุดอาจกลายเป็นคนอ่อนแอที่สุดก็ได้

เมื่อสิ้นเสียงคำว่า “ผมยึดอำนาจประเทศนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ผมยกนาฬิกาข้อมือ เป็นเวลา 16.32 นาฬิกา ทหารพร้อมอาวุธกรูเข้ามาเต็มห้องขมขมขมขมขมขม ผมเห็นนายทหารเข้ามาทำความเคารพรัฐมนตรีนักสร้างภาพเป็นชูเปอร์แมน ที่สร้างภาพว่าตนเป็นนักกล้ามเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุด ท่านพยายามพุงกอลูกขึ้น แต่ 2 แขนที่แข็งแรงไม่สามารถพุงตัวขึ้นได้ ทรวดตัวลงกับเก้าอี้ครั้งหนึ่ง จนนายทหารต้องเข้ามาพุงตัวออกไป ผมสะกิดให้ผู้อยู่ในห้องประชุมชูเปอร์แมนปีกหักที่ถูกพุงออกไป ชูเปอร์แมนถูกพุงออกไปแล้วผมเดินไปดูเห็นสมุทบันทึกลับตัวของชูเปอร์แมนวางอยู่ คงตกใจแล้วล้มไว้ ฝากบอกทหารหน้าห้องขมขมขมขมขมขม เก็บไว้ให้ชูเปอร์แมนด้วยแล้วกัน ผมไม่กล้าเปิดอ่าน แต่คงเป็นบันทึกเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง

● “วุฒิสภา”รอดูท่าทีประธานคสช.

นายพีระศักดิ์ หอจิต ว่าที่รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 กล่าวว่า ขณะนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีอำนาจเต็ม จะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเองเพื่อใช้ชั่วคราวก่อนก็ได้ จะตั้งนายกรัฐมนตรี ตั้งใครก็ได้ ถ้าเห็นว่าวุฒิสภาไม่มีประโยชน์ ก็อาจจะยกเลิกก็ได้ นาที่นี้เป็นไปได้ทั้งนั้น ต้องรอดคำสั่งของ คสช. เพราะรัฐธรรมนูญ 2550 ถูกพักใช้ไปแล้ว ทั้งนี้ตนเห็นใจสมาชิกทุกคน ซึ่งทิศทางของวุฒิสภาหลังจากนี้คงไม่มีใครเดาได้ แต่สิ่งที่วุฒิสภายกจะทำ คือ การทำเรื่องถอดถอนที่ค้างอยู่ ข้อมูลที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลมา ขอให้จริงมีความชัดเจนขนาดไหน จะได้ดูฉันทนาการทำหน้าที่ของวุฒิสภาว่าจะทำได้หรือไม่ และเป็นบทบาทของ ส.ว.ซึ่งอยากทำบทบาทที่มีตามรัฐธรรมนูญเดิม

นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามที่ประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกา มีมติว่าการเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาสามารถทำได้ ดังนั้น ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. มีเวลา คงจะทูลเกล้าฯ ถวายชื่อประธานและรองประธานวุฒิสภา เพราะประธานคสช.ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั่นแล้ว

● สธ.ยันคืนพื้นที่ถ.อักชะไม่มีตาย-เจ็บ

นพ.คงเดช สิริชวลิต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการเหตุการณ์การดูแลด้านการแพทย์ ที่ถนนอุทยาน หรือถนนอักชะ กล่าวว่า จากการที่ทหารเข้าควบคุมสถานการณ์ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ดำเนินการได้อย่างสงบ ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

● เคลียร์พื้นที่รอบดีเอสไอเจอบิน-ไก่ชน

เมื่อ 14.30 น. วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (อีโอดี) เข้าตรวจสอบบริเวณรอบอาคารดีเอสไอ และชั้น 1 หลังผู้ชุมนุม กปปส.แจ้งวัฒนะ ซึ่งมีพระพุทธรูปสำริด เป็นแกนนำ คืบพื้นที่การชุมนุมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะให้แก่ คสช.

ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอีโอดี ได้ตรวจสอบหาบริเวณรอบอาคารดีเอสไอ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องตกตะลึง เมื่อพบไก่ชน ที่กลุ่ม กปปส.เลี้ยงไว้ในกรงกว่า 200 ตัว บริเวณหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงต้องช่วยกันขนย้ายไก่ดังกล่าว นอกจากนี้จากการตรวจภายในเต็นท์ด้านข้างอาคาร เจ้าหน้าที่ยังพบปืนไทยประดิษฐ์ ระเบิดแสวงเครื่อง ประทัดยักษ์ ตะปู น็อต และเสื้อเกราะ ซุกซ่อนอยู่ภายในเต็นท์ จึงรวบรวมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานก่อนส่งมอบให้ ร.ต.ท.ก้องปัทมน์ ชันเงินธัญวิวัฒน์ พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ลงบันทึกประจำวันเพื่อขยายผลหาตัวผู้ครอบครองมีดำเนินคดีต่อไป

● กทม.ระดมจนท.เปิดราชดำเนิน

เมื่อเวลา 13.00 น. นางสุสติ ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)

พร้อมด้วย น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำความสะดวกถนนราชดำเนินนอกถึงราชดำเนินกลาง และพื้นที่โดยรอบ ภายหลังจากที่กลุ่มกปปส.ยุติการชุมนุม และได้เดินทางกลับบ้านและคืนพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่คืนวานนี้

น.ส.ตรีดาว กล่าวว่า กทม.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 5,000 คน จากสำนักงานเขตต่างๆ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักการโยธา ล้างทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะตกค้าง รวมถึงสิ่งกีดขวางบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกคอกวัว จากแยกคอกวัวถึงสะพานพระรูป ส่วนมิถุนวันถึงนางเลิ้ง แยกยูเอ็นถึงสะพานอรทัย โดยระดมอุปกรณ์ทำความสะอาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาทิ รถบรรทุก รถเก็บขยะ รถแบ็กโฮ เพื่อใช้ในการขนย้ายสิ่งเก็บกวาดพื้นที่ในถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งเดิมมีเต็นท์ของผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส.ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมนุมดังกล่าว คาดว่าเย็นวันนี้จะสามารถเปิดการจราจรถนนราชดำเนินกลางได้